

Báo Đảng với tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

21:18 10/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 9/9, Báo Đồng Nai tổ chức hội thảo báo Đảng miền Đông Nam Bộ mở rộng năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thảo_Ảnh:

baodongnai.com.vn

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng lãnh đạo gần 30 cơ quan báo Đảng trong cả nước và nhiều nhà khoa học, nhà quản lý.

Dịp này, Báo Đồng Nai ra mắt giao diện mới Báo Đồng Nai điện tử hiện đại, đẹp mắt, nhiều tiện ích; thay đổi nội dung theo hướng gần gũi, hấp dẫn song vẫn bảo đảm tính chính thống của thông tin.

Ông Đào Văn Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai cho biết năm 2022, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 24-NQ/TW về vùng Đông Nam Bộ. Báo Đồng Nai xác định việc tuyên truyền thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng.

Tại hội thảo có nhiều tham luận của các cơ quan báo chí và các chuyên gia kinh tế, văn hóa, với các đề tài gắn liền với từng vùng, địa phương như: Tuyên truyền vai trò của Thủ đô Hà Nội trong thúc đẩy liên kết vùng; tuyên truyền về Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò hạt nhân trong phát triển vùng Đông Nam Bộ; liên kết tuyên truyền thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đông Nam Bộ; Sân bay Long Thành - động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ trong tương lai; tuyên truyền về kết nối giao thông, tạo sức bật mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp tuyên truyền về “tam giác vàng” du lịch Khánh Hòa - Lâm Đồng - Thành phố Hồ Chí Minh...

Dịp này, ngoài việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đại diện các cơ quan báo Đảng còn thảo luận, tìm ra hướng liên kết trong tuyên truyền để không chỉ phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan báo chí mà còn là sức mạnh của các cơ quan báo Đảng trong vùng, liên vùng, góp phần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của mỗi tỉnh, thành, khu vực và cả nước.

Theo đại diện lãnh đạo Báo Bình Dương, thời gian qua, vấn đề phát triển giao thông trong vùng Đông Nam bộ còn yếu, tính kết nối chưa cao. Các tỉnh, thành trong vùng chưa thật sự có tiếng nói mang tính đồng bộ cao trong vấn đề phát triển giao thông liên vùng. Tới đây, các cơ quan báo chí khu vực miền Đông Nam Bộ cần tăng cường liên kết, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận về phát triển giao thông liên vùng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao nội dung và các tham luận về tăng cường tuyên truyền liên kết vùng, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm tuyên truyền về 6 vùng kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hiện Báo Nhân Dân ra 6 phụ trương về 6 vùng kinh tế - xã hội, bên cạnh phụ trương trang Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản trước đó.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, việc tăng cường đưa tin liên kết vùng, liên kết thông tin với

nhau giữa các vùng là trách nhiệm của các cơ quan báo chí, nhất là các báo Đảng. Thời gian tới, các báo Đảng cần tiến đến liên kết về nội dung, dữ liệu vùng để tăng tính hiệu quả, đồng thời phải nỗ lực hơn nữa để trở thành “xương sống” của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-dang-voi-tuyen-truyen-lien-ket-vung-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi>